

HỘI THẢO BÁO ĐẢNG CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ KHU VỰC MIỀN TRUNG -
TÂY NGUYÊN LẦN THỨ 11, VÒNG IV (MỞ RỘNG)

Chủ đề: **Báo chí tuyên truyền thúc đẩy chuyển đổi xanh**

Đơn vị tổ chức: **Báo Lâm Đồng**

Thời gian: **16 - 18/8/2024**

Địa điểm: **TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng**

Đơn vị tham luận: **Báo Phú Yên**

PHÚ YÊN

Báo Phú Yên tích cực tham gia thúc đẩy chuyển đổi xanh

NỘI DUNG THAM LUẬN

Chuyển đổi xanh là nội dung rất quan trọng được tỉnh Phú Yên xác định trong hoạch định đường lối về phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua, Báo Phú Yên đã tích cực tham gia cùng với cả hệ thống chính trị để phấn đấu xây dựng tỉnh Phú Yên đến năm 2025 trở thành điểm đến xanh - sạch - đẹp, thân thiện với môi trường.

Nâng cao nhận thức

Phú Yên là tỉnh thuộc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, có bờ biển dài khoảng 189km, với nhiều đầm phá, vũng vịnh, bãi biển mang vẻ hoang sơ, cảnh quan sinh thái phong phú, đa dạng. Là địa phương đang phát triển, Phú Yên xác định kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là xu hướng phát triển tất yếu trong bối cảnh hiện nay.

Trong Chiến lược tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, Phú Yên đã ban hành 5 chương trình hành động và 7 quyết định, kế hoạch liên quan đến chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng. Đặc biệt, ngày 18/8/2021, Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 08-CTr/TU về tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phấn đấu xây dựng tỉnh Phú Yên trở thành điểm đến xanh - sạch - đẹp, thân thiện với môi trường và ngày 04/4/2022 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 08.

Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Báo Phú Yên đã xây dựng kế hoạch và triển khai tuyên truyền đậm nét, với mục đích nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng dân cư về vai trò, ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường,

từng bước thay đổi hành vi và có những hành động thiết thực để đóng góp vào công tác bảo vệ môi trường. Nhờ vậy mà nhiều công trình, đề án, dự án cải thiện môi trường triển khai được đồng đảo các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, mang lại hiệu quả thiết thực. Các vấn đề về môi trường như không khí, nước mặt, nước ngầm, chất thải... đã cơ bản được quản lý, kiểm soát tốt. Cảnh quan môi trường đô thị và diện mạo nông thôn trên địa bàn tỉnh ngày càng khởi sắc.

Báo Phú Yên phối hợp với Sở TN&MT mở chuyên mục “Vì môi trường Phú Yên xanh - sạch - đẹp”, mỗi năm đăng tải hàng trăm tin, bài, ảnh tuyên truyền, thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển xanh, tăng cường công tác bảo vệ môi trường. Báo Phú Yên cũng đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường với mục tiêu đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường đi vào cuộc sống. Bên cạnh đó, Báo Phú Yên cũng thường xuyên đồng hành với các địa phương truyền truyền các nhiệm vụ, giải pháp, chủ động phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm và bảo tồn đa dạng sinh học; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, từng bước tăng tỉ lệ tái chế, tái sử dụng chất thải nhằm hạn chế tối đa chất thải thải vào môi trường...

Nhờ vậy, hoạt động chuyển đổi xanh, phát triển xanh và công tác quản lý, bảo vệ môi trường ở Phú Yên có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức và hành động của người dân, cơ quan, doanh nghiệp ngày một nâng cao. Tại các địa phương, xuất hiện nhiều mô hình bảo vệ môi trường và môi trường sống của người dân ngày càng thay đổi theo hướng tích cực.

Vì một Phú Yên xanh

Thời gian qua, Phú Yên phối hợp với nhiều tổ chức trong và ngoài nước triển khai hiệu quả các mô hình bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên. Báo Phú Yên đã ưu tiên và tăng dung lượng để tuyên truyền các mô hình như Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương; Phú Yên thực hành không rác; Đô thị giảm nhựa; Trường học không rác; Phân loại, xử lý rác thải tại nguồn; Phân loại, xử lý rác thải tại các chợ dân sinh; Xử lý rác nuôi trồng thủy sản; Xử lý ô nhiễm môi trường đầm, vịnh; Thu gom, xử lý rác thải nhựa trên biển; Bảo tồn đa dạng sinh học rừng; Bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái biển, phục hồi rạn san hô...

Ngoài ra, Báo Phú Yên đã triển khai nhiều bài viết theo đề án “Phú Yên xanh” mà tỉnh đang triển khai. Nhiều bài viết mang lại hiệu ứng xã hội tích cực và có sự lan tỏa rộng rãi như Chung tay hành động vì một Phú Yên xanh; Nhân rộng mô hình thu gom rác thải trên biển; Kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn - xu hướng phát triển tất yếu; Hiệu quả bảo vệ môi trường ở xã miền núi đặc biệt khó khăn; Khai thác đi đôi với bảo vệ hệ sinh thái vùng biển ven bờ; Chung tay làm sạch biển; Nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý rác tái chế; Thực hành không rác thải tạo lối sống bền vững; Tái chế rác thải thành những sản phẩm có giá trị; Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường;

Đề Phú Yên trở thành điểm đến xanh - sạch - đẹp; Cùng hành động để giảm thiểu rác thải nhựa...

Bên cạnh đó, Báo Phú Yên thực hiện nhiều đề tài về Đề án trồng mới 15 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025; đồng hành với các sở, ngành, địa phương huy động mọi nguồn lực, nhất là trong doanh nghiệp, người dân tham gia trồng cây, trồng rừng, đảm bảo mỗi năm trồng mới khoảng 2,4 triệu cây phân tán và 0,6 triệu cây rừng tập trung. Với mục tiêu đến năm 2025 nâng tỉ lệ che phủ rừng ở Phú Yên đạt 48% và tăng tỉ lệ bao phủ cây xanh trên địa bàn các đô thị, nhất là TP Tuy Hòa.

Đặc biệt, tháng 4/2023, Báo Tài Nguyên và Môi trường đã phối hợp với Báo Phú Yên, Sở TN&MT Phú Yên tổ chức diễn đàn “Nhà quản lý - Nhà báo - Doanh nghiệp với tài nguyên và môi trường” lần thứ VII - 2023 với chủ đề “Chuyển đổi xanh”. Diễn đàn này là dịp để cùng nhìn lại việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2020 và triển khai các hoạt động thực hiện lộ trình cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26) về mục tiêu đưa phát thải ròng về “0” (Net Zero) vào năm 2050; tại COP27 về giải pháp chuyển đổi năng lượng để thực hiện các cam kết khí hậu.

Tăng cường phối hợp tuyên truyền

Tuy nhiên, công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường trên địa bàn tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế, trong đó có nguyên nhân bắt nguồn từ sự nhận thức chưa đầy đủ, chưa sâu sắc. Điều đó đặt ra yêu cầu cho công tác tuyên truyền của Báo Phú Yên cần phải tăng cường, tiếp tục phổ biến rộng rãi trong xã hội nhằm làm thay đổi nhận thức, biến nhận thức thành hành động cụ thể, tạo thói quen sống, sinh hoạt hàng ngày gắn với bảo vệ môi trường của mỗi người dân.

Mục tiêu của tỉnh là xây dựng Phú Yên trở thành điểm đến xanh - sạch - đẹp, thân thiện với môi trường. Thời gian tới, Báo Phú Yên tiếp tục kế hoạch tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về tầm quan trọng, sự cần thiết của chuyển đổi xanh, phát triển xanh và việc bảo vệ môi trường gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Phú Yên đang áp dụng các chế tài mạnh trong việc xử lý vi phạm đối với các tổ chức, doanh nghiệp... xả thải gây ô nhiễm môi trường. Báo Phú Yên tiếp tục thông tin đầy đủ, kịp thời nhằm ngăn chặn, không để xảy ra điểm nóng về ô nhiễm môi trường. Để nắm bắt thông tin những công việc, các mô hình hay, những tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong công tác bảo vệ môi trường, Báo Phú Yên tiếp tục phối hợp với Sở TN&MT và các sở, ngành, địa phương để đăng tải kịp thời nhằm lan tỏa và nhân rộng, khuyến khích, tuyên dương các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt trong công tác bảo vệ môi trường để động viên và lan tỏa, nhân rộng ra toàn xã hội. Báo Phú Yên tiếp tục đồng hành và duy trì chuyên mục “Vì môi trường Phú Yên xanh - sạch - đẹp”, tham gia tuyên truyền nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh ở Phú Yên đạt kết quả tích cực.

Báo Phú Yên đã xây dựng kế hoạch và triển khai các đợt tuyên truyền đậm nét, với mục đích nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng dân cư về vai trò, ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường, từng bước thay đổi hành vi và có những hành động thiết thực để đóng góp vào công tác bảo vệ môi trường.